
sþ. 760. Fyrirspurn [328. mál]
til iðnaðarráðherra um afkomu iðnaðarins.

Frá Lárusi Jónssyni.

Óskað er skriflegs svars við þessum spurningum:
1. Hver var afkoma almenns iðnaðar (sbr. skilgreiningu hagrannsóknadeildar

Framkvæmdastofnunar ríkisins) árin 1971, 1972 og 1973?
2. Hve miklu nema tollaívilnanir á ári til innlends iðnaðar skv. nýsamþykktum

lögum um tollskrá, og hversu miklu nema tollaívilnanir á innfluttum erlendum
iðnaðarvörum?

3. Hversu háum fjárhæðum á ári nema viðbótarálögur ríkisins á iðnaðinn vegna
söluskatts- og launaskattshækkunar. sem samþ. var á Alþingi Í mars sL?


